



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนเวทีสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบข่าว) ฉบับประจำวันที 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 หน้า 13 มูลค่าข่าว .-

แอปพลิเคชันอว.คลังข้อมูลตอบโจทย์ทุกเรื่องเรียน

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เปิดตัว อว.แอปพลิเคชันในระดับกระทรวง ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมข้อมูล และมีฐานข้อมูลจำนวนมาก ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อการสร้างศักยภาพ ความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป โดยเหตุผลสำคัญ ที่ต้องมี อว.แอป เนื่องจากกระทรวง อว. ต้องการช่องทาง การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้ทราบถึงความคิดเห็น และความต้องการของทุกภาคส่วนต่อระบบการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปกำหนดกิจกรรมใน การส่งเสริม พัฒนา และสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียน และกำหนด แผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน คณาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการ รวมทั้งยังสามารถใช้ ข้อมูลจาก อว.แอปไปกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ สอดคล้องกับการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วย

รมว.อว. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้แอปพลิเคชันแรกของ อว. ที่มีการใช้งาน “อว.โพล” หรือช่องทางในการสำรวจความ

คิดเห็น เพื่อนำข้อมูลผลการสำรวจไปอ้างอิงในการดำเนินงาน ด้านวิชาการ และใช้ประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และผู้คนในสังคม เพื่อพัฒนาฐานนโยบายระดับประเทศ นอกจากนี้ อว.แอป ยังรวบรวมพีเจอาร์อย่างครบถ้วนตอบโจทย์ทุก ความต้องการ อาทิ พีเจอาร์ข่าวสาร คลังข้อสอบ ทุนการศึกษา E-Training Lifelong Learning แหล่งความรู้และหลักสูตร ออนไลน์มากกว่า 600 หลักสูตรในการเรียนฟรี เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดแคในห้องเรียน ขณะที่ยังมีระบบการใช้งาน การสร้างประวัติส่วนตัวแบบ Digital Transcript ข่าวสารสมัครงาน และช่องทางเชื่อมต่อหน่วยงานในสังกัด อว. เป็นต้น

“ท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต้อง ปรับตัวให้มีความทันสมัย เท่าทันความต้องการ และสามารถ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสูงให้ได้ตรงกับความต้องการของประเทศ ดังนั้น “อว.โพล” จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่เราจะนำมา ใช้ในการต่อสู้กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด อว.แอปพลิเคชันได้ที่ระบบ android และ iOS ทั้งที่ App Store หรือ Play Store” น.ส.ศุภมาส กล่าว.